

นโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ส.)

การประชุมคณะกรรมการ ก.จ.ส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ กองทุน

อ.ดร.ณัด บุญชัย รองอธิการบดี นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖๖ (๓) รายงานผลการดำเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจำส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจำส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงาน ก.จ.ส. เพื่อทราบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัย จึงรายงาน ก.จ.ส. เพื่อทราบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะในเรื่องของนโยบายในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนในด้านใดบ้าง และสามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยดูแลได้อย่างไร

๒. รศ.ดร.ชาติรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะของนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ กรณีของกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนหรือกองทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย นั้นเป็นไปได้ยากในส่วนของหารจัดหารายได้จากทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น ทางวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้มีความร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการสร้างอาคาร เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของจังหวัดภายในมหาวิทยาลัย แต่ทางจังหวัดยังคงเป็นเจ้าของอาคาร ทางมหาวิทยาลัยก็ยังไม่สามารถมีอำนาจในการจัดการในส่วนของทรัพย์สินในส่วนนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางและนโยบายในการดูแลกองทุนโดยการให้กองทุนแต่ละกองทุนที่มีรายได้ ให้จัดส่งเข้ามาวิทยาลัยตามระเบียบ ยกตัวอย่างเช่น กองทุนเพื่อการบริหารหอพักนักศึกษาและกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หากกองทุนมีรายได้ในระดับหนึ่งก็จะส่งเงินคืนให้กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น

๓. ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธูยา คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องของการแยกหมวดหมู่รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและในส่วนของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ควรระบุและแยกกันให้ชัดเจน และตรวจสอบลำดับที่ของข้อมูลในหน้าที่ ๓๐

๔. อ.ดร.ณัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

๔.๑ ในส่วนของการจัดหารายได้ จากการขายผลผลิตจากโกโก้ที่ทางวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมือกันในการจัดการผลผลิตจากโกโก้ และการรับซื้อโกโก้จากเกษตรกรในจังหวัด เพื่อนำมาแปรรูปและส่งขายให้กับร้านค้าทั้งภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่

๔.๒ ในส่วนการรายงานรายรับของกองทุนที่ระบุในหน้าที่ ๒๙-๓๐ นั้น กองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะดูแลทั้งของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ดังนั้นจึงมีการรายงานรายรับของทั้ง ๒ หน่วยงานในกองทุนนี้ และการเรียงลำดับในหน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๗.๑ - ๗.๖ นั้น มอบให้ทางวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ถนัด บุญชัย

(ดร.ถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)